

# Về Quê Ngoại



Êm dềm

Nhạc & lời: Hàn

Dm F

Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ.  
Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã đi.

Gm C

Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh có ngàn câu  
Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê chắc ngoại đã

B<sup>b</sup> A<sup>7</sup> Dm B<sup>b</sup>

hò thăm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê  
già tóc bạc da mồi. Oí quên làm sao kỷ niệm êm

C F Gm

ngoại một lần thôi nơi anh chào đời ngoại ru bụi  
đêm của tuổi thơ anh mơ từng mùa cơn gió dật

A<sup>sus4</sup> A<sup>7</sup> 1. Dm 2. Dm

ngủ bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi.  
dờ ru anh giấc ngủ thim thiếp vào... mơ.

B<sup>b</sup> Gm

Đây là quê hương anh một dòng sông xanh nước chảy êm dềm.

C F

Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa.

C F B<sup>b</sup> C

Hôm nay anh về vun lại hàng cau tháng năm dãi dàu cần cỏi già

F A<sup>sus4</sup> A<sup>7</sup> Dm

nua cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu.



Em vui nhiều không? Khi mặt trời lên trên khóm tre  
con chim xinh xinh nó chuyền cành me xuống đậu sau  
hè uống giọt nắng hồng. Em thương nhiều không? Lưng ngoại đã  
còng vì thời gian. Quê hương đời đời câu hát ngọt  
lời anh vui sống lại như máu vẽ tim.

# Sheet Về quê ngoại, file .PDF

"1. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Về quê ngoại của tác giả Hàn Châu đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Về quê ngoại

- Tác giả: Hàn Châu

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/6487-ve-que-ngoai>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](http://ivoicesoft.com)